



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
17 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 16 มิ.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,331 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,276 ราย จากระบบเฝ้าระวังฯ 1,814 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 462 ราย เรือนจำและที่ตม. 26 ราย และมาจากต่างประเทศ 29 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 204,595 ราย หายป่วยเพิ่ม 4,947 ราย หายป่วยสะสม 167,665 ราย ยังรักษาอยู่ 35,405 ราย อาการหนัก 1,306 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 364 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 40 ราย เสียชีวิตสะสม 1,525 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 177,781,109 ราย เสียชีวิต 3,847,967 ราย รักษาหาย 162,278,188 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ **เมียนมา** พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ครั้งแรก 11 คน **ลาว** เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิดรอบ 2 **มาเลเซีย** อนุมัติใช้วัคซีนโควิด 19 โดสเดียวของแคนซิโนในกรณีฉุกเฉิน **โปแลนด์** เตือนเชื้อโควิดกลายพันธุ์อาจทำให้เกิดระลอก 4 **ชิลี** เริ่มฉีดวัคซีนโควิดให้กลุ่มอายุ 20-21 ปี **ลาว** เริ่มฉีดไฟเซอร์-ซิโนฟาร์มให้ประชาชนรอบสอง **สหรัฐฯ** ผู้เสียชีวิตถึง 6 แสนราย ปธน.ขอร้องให้ชาวอเมริกันเร่งเข้ารับวัคซีน **มาเลเซีย** เริ่มคลายล็อกหลังยอดป่วยลดต่ำกว่า 4 พันคนต่อวัน **ญี่ปุ่น** เตรียมมอบวัคซีนแอสตราเซนเนกาให้ 5 สมาชิกอาเซียน ด้านครอบครัวผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์กว่า 196 ราย ร้องรัฐบาลเผยความจริงว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่

ประเด็นสำคัญ

1.แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ประชาชาติ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม แถลงตั้งเป้าเปิดประเทศภายใน 120 วัน หลังฉีดวัคซีนได้ตามแผนเดือนละ 10 ล้านโดส ยอมรับว่าเสี่ยง แต่เพื่อความอยู่รอดของ ปชช. และประเทศเดินได้ ส่วนเรื่องการจัดหาวัคซีน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำงานกับผู้ผลิต 6 ราย ได้แก่ ไฟเซอร์ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โมเดอร์นา แอสตราเซนเนกา ซิโนแวค และซิโนฟาร์ม ได้ลงนามในสัญญาจองหรือสัญญาซื้อแล้ว 105.5 ล้านโดส ทั้งหมดจะทยอยส่งมอบภายในปีนี้ และยังคงเดินหน้าจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีกสำหรับปีหน้า

2.อนุญาตรพ.เอกชนโฆษณาจองวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์, workpointtoday

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุ ไม่ห้ามสถานพยาบาลเอกชนโฆษณาจองวัคซีนโควิด 19 แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทาง 5 ข้อ 1.วัคซีนต้องได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยา และได้รับการอนุมัติให้โฆษณาจาก อย. ไม่ให้อวดเกินจริง และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย 2.โฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล กรณีการจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ต้องยื่นขออนุมัติจากกรมฯ หรือสสจ. ก่อนจึงสามารถเผยแพร่โฆษณาได้ 3.หากสถานพยาบาลมีการเรียกเก็บเงินมัดจำหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากประชาชน แต่ไม่สามารถดำเนินการตามถ้อยคำที่ปรากฏในโฆษณา จะต้องคืนเงินเต็มจำนวน 4.การกำหนดระยะเวลาในการฉีดวัคซีนต้องใกล้เคียงที่จะได้รับวัคซีนมากที่สุด 5.ในการโฆษณาทุกครั้งต้องระบุข้อความ “รัฐบาลได้มีการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย” และ “ส่วนการจองวัคซีนโควิด 19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง” เพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาตัดสินใจก่อนรับบริการ

3.ฉีดวัคซีนต่างยี่ห้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ไทยโพสต์

-นายอดุลย์ ดวงสร้อย อายุ 51 ปี ผู้ช่วยช่างภาพทีวีช่องหนึ่ง ประจำ จ.เชียงใหม่ เข้าพบ พญ.ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.นครพิงค์ เพื่อรับฟังการชี้แจงกรณีฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ต่างยี่ห้อกัน โดยยอมรับว่าเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนวัคซีน ทำให้ในใบรับรองระบุเข็มที่ 2 เป็นแอสตราเซนเนกา แต่เมื่อตรวจสอบแล้วยืนยันได้ว่า วัคซีนที่ฉีดคือซิโนแวคเหมือนเข็มแรก ยืนยันการฉีดวัคซีนต่างยี่ห้อไม่มีอันตรายและมีภูมิคุ้มกันดีเช่นเดียวกับการฉีดห่อเดียวกัน ซึ่งในต่างประเทศมีการวิจัยไว้แล้ว ส่วนกรณีที่นายอดุลย์เกิดอาการโรคเกาต์กำเริบไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ตอบข้อซักถามกรณีได้รับวัคซีนเข็มแรกและเข็มสองต่างยี่ห้อกันตามหลักการแล้วเป็นไปได้หรือไม่ ว่าต่างประเทศมีความสงสัยในกรณีนี้เช่นกัน ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานพยายามศึกษาวิจัยอยู่ ยังไม่มีข้อสรุปถึงประสิทธิภาพ ดังนั้น การฉีดเข็มหนึ่งเข็มสองเป็นชนิดเดียวกันยังเป็นหลักการที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ

4.การเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-จ.กาญจนบุรี ชายพิการ วัย 58 ปี เสียชีวิตหลังกลับจากฉีดวัคซีนโควิด โดยหลังจากฉีดวัคซีนยังไม่มีอาการผิดปกติ กระทั่งช่วงเย็นวันเดียวกันเริ่มรู้สึกมีไข้ ตัวร้อน ครอบครัวจึงให้กินยาพาราเซตามอล และพบว่าเสียชีวิตในช่วงเข้าวันถัดมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

ประเด็นข่าว

-จ.ปทุมธานี ชายวัย 60 ปี ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มแรก ไม่มีอาการข้างเคียง หลังกินอาหารมื้อเย็นแล้วเข้านอน เกิดอาการแน่นท้อง ประคบน้ำร้อนแล้วดีขึ้น ครึ่งชม.ต่อมาได้ยินเสียงไอ เมื่อเข้าไปดูพบเสียชีวิตแล้ว ยืนยันไม่มีโรคประจำตัว

5.ปัญหาส่งมอบวัคซีนแอสตราเซนเนกา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-เพจชมรมแพทย์ชนบท ระบุว่า ขณะนี้สยามไบโอไซเอนซ์มียอดการส่งวัคซีนจาก 8 ประเทศ กำลังการผลิตที่ตั้งไว้คือ 15 ล้านโดสต่อเดือน ซึ่งยังผลิตได้ไม่ถึงเป้า ตั้งแต่ ก.ค. ส่งไทยเดือนละ 10 ล้านโดส ที่เหลือไว้ส่งออก แต่ในเดือน มิ.ย. ไต้หวัน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ระบุว่าไม่ได้ส่งวัคซีนให้ ซึ่งสยามไบโอไซเอนซ์เป็นโรงงานใหม่ ไม่เคยผลิตวัคซีนมาก่อน ทำให้ต้องปรับแก้ให้เข้ามาตรฐาน จึงผลิตได้น้อยกว่าที่ควร ดังนั้น เดือน ก.ค.-ส.ค. น่าจะยังต้องลุ้นกับภาวะการมีวัคซีนไม่พอฉีดต่อไป

6.ปัญหาระบบหมอพร้อม

สื่อที่นำเสนอ : Twitter

-ผู้ใช้ Twitter หลายรายระบุ ติดต่อศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อมของ สธ. ไม่ได้ โทรติดต่อร้อยละกว่าสายไม่มี จนท.รับ

7.อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-จ.ลำปาง พบชายวัย 26 ปี มีโรคประจำตัวคือหอบหืดและภูมิแพ้ หลังฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา มีอาการแพ้ต้องเข้ารพ. ผ่านมาเกือบ 10 วัน อาการขาครึ่งซีกยังไม่หาย ผื่นตามร่างกายลดลง อาการใจสั่นลดลงแต่ยังมีเป็นระยะ แพทย์ให้กินยาแก้แพ้

8.ข่าวปลอมวัคซีนแอสตราเซนเนกา หมกอายุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN, Line, Twitter

-มีการแชร์ภาพและข้อความเตือนคนฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา ลีด CTMAV 509 วันที่ 15 มิ.ย. จะได้รับวัคซีนหมกอายุ

9.คลังสต็อกใหม่และการระบาดในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, newtv, kapook, acnews, thebangkokinsight, mcot, INN)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุ พบคลังสต็อกใหม่ที่ **จ.นนทบุรี** อ.ไทรน้อย เป็นบริษัทผลิตกระจกและอลูมิเนียม 19 ราย อ.บางบัวทอง บริษัทผลิตอลูมิเนียม 6 ราย **จ.สมุทรปราการ** อ.พระประแดง เป็นบริษัทผลิตไม้แขวนเสื้อพลาสติก 26 ราย อ.เมือง บริษัทผลิตผ้า 8 ราย และบริษัทผลิตซอสปรุงรส 8 ราย **จ.ปทุมธานี** อ.ลาดหลุมแก้ว เป็นบริษัทนำเข้าเครื่องจักร 78 ราย และ **จ.พระนครศรีอยุธยา** อ.อุทัย เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 7 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ)

-**สงขลา** พบรายใหม่ 61 ราย ยอดสะสม 2, 891 ราย พบคลังสต็อกใหม่โรงงานอาหารกระป๋องติดเชื้อ 5 ราย สั่งปิดแผนกที่พบพนักงานติดเชื้อทันที **สมุทรปราการ** พบผู้ติดเชื้อใหม่ 161 ราย เสียชีวิต 2 ราย **ชลบุรี** พบผู้ติดเชื้อใหม่ 108 ราย มาจากคลังสต็อกในสถานประกอบการ 8 แห่ง และตลาด 3 แห่ง คมปัดคนงานก่อสร้าง 3 แห่ง และชุมชน 1 แห่ง รวมติดเชื้อสะสม 5,569 ราย **ปัตตานี** พบติดเชื้อเพิ่ม 81 ราย ส่วนใหญ่เป็นพนักงานโรงงานปลากกระป๋องร้อยลู่ฟู้ด และโรงงานแพอรูม ผลิตตรวจอีกหลายร้อยราย

มาตรการ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, mcot) ทวีตช่อง 3, 7, 9, NBT, ไทยรัฐทีวี, ThaiPBS

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ซึ่งเปิดให้บริการผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมและถูกเลื่อนนัด พบว่าการให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยืนยันเป็นการช่วยเหลืองาน กทม. ขณะนี้ได้รับรายงานว่าวัคซีนแอสตราเซนเนกา เข้าสู่ระบบการตรวจสอบและกระจายวัคซีนแล้ว โดยสัปดาห์นี้จะมีวัคซีนเข้ามา 1.6 ล้านโดส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, acnews, thailandplus, infoquest, mcot

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย รพ.บุษราคัมรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวจาก กทม.และปริมณฑล ต่อเนื่อง ข้อมูลวันที่ 15 มิ.ย. 2564 (23.00 น.) มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 2,454 ราย กลับบ้านแล้ว 1,425 ราย คิดเป็นร้อยละ 58 ของผู้ป่วยทั้งหมด อยู่ระหว่างรักษา 914 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอ่อน 611 ราย และกลุ่มสีเขียว 303 ราย ส่วนผู้ป่วยอาการหนัก/มีอาการปอดอักเสบที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ส่งต่อรักษา 115 ราย ขณะนี้สถานการณ์ในเขต กทม. พบว่ามีการบริหารจัดการรับ-ส่ง และดูแลผู้ป่วยในสังกัดได้คล่องตัวมากขึ้น ทั้งนี้ ยังมีทีมสุขภาพจิต MCATT เฝ้าระวังประเมินสุขภาพจิตในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา และส่งต่อรพ.ศรีธัญญาเพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, workpointtoday, amarintv, mcot) ทวีตช่อง 7

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย จากการเฝ้าระวังและติดตามสายพันธุ์ไวรัสโควิด 19 ตั้งแต่ เม.ย. 2564 จำนวน 5,055 คน พบว่าเป็นสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) 4,528 คน สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) 496 คน ส่วนใหญ่พบใน กทม. สายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) 3 คน พบใน 3 อำเภอของ จ.นราธิวาส คาดว่าภายในไม่เกิน 2-3 เดือน สายพันธุ์เดลตาจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์อัลฟา เนื่องจากการแพร่ระบาดที่เร็วกว่าถึงร้อยละ 40

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (js100, thailandplus, thestandard)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ขอความร่วมมือองค์กรนักรวมกลุ่มเชียร์การแข่งขันฟุตบอลยูโร 2020 เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมมารกินอาหารโดยไม่ใช้ช้อนส่วนตัว ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน การตะโกนเชียร์ และพูดคุยเสียงดังระหว่างเชียร์ ซึ่งอาจจะเป็นการแพร่เชื้อโควิดได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ มอบหมายสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จัดตั้ง รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ขนาด 200 เตียง เน้นการจัดการแบบพิเศษ โดยทีมแพทย์และสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ บูรณาการงานร่วมกัน ให้คนพิการและผู้ดูแลได้รับการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การตรวจรักษา เวชภัณฑ์ เตรียมการวางระบบ การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, สปริงนิวส์, ไทยรัฐ, Chiangmainews, thaipbs, newtv, thailandplus, kapook, newtv)

-กรมอนามัย แนะนำผู้รัก/สามีภรรยาหรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หากพบว่าตนเองมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 สูง กรณีมีความเสี่ยงให้มีการแยกตัวเฝ้าระวัง หรือหากไม่มั่นใจให้ประเมินผ่าน “ไทยเซฟไทย” อย่างน้อยวันละครั้ง ส่วนผู้รัก/สามีภรรยาที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและไม่มีการป้องกันต่าง ๆ สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ หากติดเชื้อโควิด 19 ต้องเข้ารับการรักษาจนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อในร่างกายจึงจะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างปลอดภัย และย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-อ.ย. ส่งหนังสือห้ามโฆษณาทัวร์เที่ยวอเมริกาพ่วงฉีดวัคซีน ระบุฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, newtv, kapook, acnews, thebangkokinsight, mcot, INN)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุ ที่ประชุม ศบค. ได้หารือปัจจัยการติดเชื้อและการปรับมาตรการผ่อนคลายเป็นลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ 18 พ.ค. นี้ ซึ่งบางจังหวัดจะปรับเข้มข้นในกิจกรรมบางพื้นที่ และบางจังหวัดอาจมีการผ่อนคลายเป็นขั้น

-โปรแกรมภูเก็ต sandbox มีการเสนอว่าจะมีกลุ่มจังหวัดอื่นเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม เช่น เกาะภูเก็ต สมุย พีพี พังงา ชลบุรี กรุงเทพฯ ชะอำ หัวหิน บุรีรัมย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ)

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ ระบุ สถานการณ์โควิด 19 ของประเทศไทยยังน่าเป็นห่วง ปัจจุบันขึ้นมาเป็นอันดับที่ 79 ของโลก คนไทยต้องร่วมมือ ร่วมใจ ระวังฉีดวัคซีน ระวังทะเลเบียนจงควิว อย่างล่งเล

-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งปิดระบบการยื่นความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ในวันที่ 18 มิ.ย. เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ย้ำแต่ละองค์กร/หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลและเอกสารให้เรียบร้อยก่อนส่ง และจะไม่รับแก้ไขจำนวนการขอรับวัคซีน

-แอสตราเซนเนกา ออกเอกสารประชาสัมพันธ์ในหัวข้อ "วัคซีนป้องกันโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกามีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลตา (สายพันธุ์อินเดีย)" มีประสิทธิภาพในการลดการนอนรพ.ถึง 92% และมีประสิทธิภาพสูงถึง 86% ในการป้องกันสายพันธุ์อัลฟา

-สมาคมผู้ประกอบการกิจการขนข้าวสาร เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ เสนอเพิ่มคนนั่งในร้าน 75% ดื่มน้ำได้ถึงเที่ยงคืน ให้เปิดทองเที่ยวใน กทม. พร้อมออกกำหนดหลักเกณฑ์นักท่องเที่ยวให้ชัดเจน